

การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.

การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ที่ได้จัดทำขึ้น เป็นการพิจารณาผลกระทบของบทบัญญัติตามร่างพระราชบัญญัตินี้ ที่อาจมีผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้รวบรวมประเด็นและนำผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติต่อไป

๑. ผู้ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย

จากผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายโดยตรง ดังนี้

- ๑.๑ หน่วยงานภาครัฐ
- ๑.๒ ภาคเอกชน
- ๑.๓ ภาคประชาชน

๒. ผลกระทบที่อาจได้รับจากร่างกฎหมาย

โดยการวิเคราะห์ผลกระทบแยกออกเป็น ๒ ส่วน คือ ผลกระทบเชิงบวกและผลกระทบเชิงลบ ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ผลกระทบเชิงบวก

การตราพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. จะการยกระดับมาตรฐานในการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวส่วนตัวของประเทศไทย ทำให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพมากขึ้น การส่งเสริมสิทธิความเป็นส่วนตัวส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีเป็นจำนวนมากจนสร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีจำนวนลดลง และทำให้หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนของไทยมีมาตรฐานในการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวที่เพียงพอ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการเข้ารับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ธุรกิจในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังส่งผลดีต่อการดึงดูดผู้ประกอบการจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทย เนื่องจาก มีความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีมาตรฐานการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ส่วนที่ ๒ ผลกระทบเชิงลบ

เนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่เคยมีกฎหมายที่กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการทั่วไป ในวาระเริ่มแรก เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับอาจมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมาย เนื่องจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน อาจไม่มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต้องมีการเตรียมความพร้อมหลายด้าน เช่น การลงทุน

จัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล รวมทั้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ การให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานและลูกจ้างในหน่วยงาน

๓. ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ

การตราร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. มีเจตนารมณ์เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีเป็นจำนวนมากจนสร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นการล่วงละเมิดดังกล่าว สามารถทำได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างแพร่หลาย ดังนั้น เมื่อมีการตรากฎหมายฉบับนี้ จะทำให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพมากขึ้น การล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีเป็นจำนวนมากจนสร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีจำนวนลดลง
